



# ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๖ ฉบับที่ ๑๓๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓



พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับและอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดผู้บัญชาการทหารอากาศ จากผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้แทนผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ใส่หน้ากากอนามัยเป็นเรื่องจำเป็น แต่ล้างมือสำคัญกว่า

1. ฝ่ามือถูฝ่ามือ
2. ฝ่ามือถูหลังมือ
3. ประคบฝ่ามือถูข้อมือ
4. ฝ่ามือขัดหลังนิ้ว
5. ถูนิ้วหัวแม่มือ
6. ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้ว
7. ถูรอบข้อมือ

ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน



พลอากาศตรี ชูพงศ์ อารีประชาภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับ นายชลธิ ยังทรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายพลเรือน ต่อจากนั้นได้เข้าพบ พันเอก สัญลักษณ์ ทังศิริ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายทหาร เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการกับนาย ภาณุ แยมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM) รอบที่ ๒  
ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช



พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากุล เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และคณะเจ้าหน้าที่ทำงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน ๒ ผลงาน ได้แก่ เรื่อง “กระบวนการเตรียมความพร้อมนักเรียนนายเรืออากาศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ ๙๐๔ (ฉก.ทม.รอ.๙๐๔)” โดยกลุ่ม รากหญ้า Air Cadet และ เรื่อง “การพัฒนา UAV ขั้นก้าวหน้า (Advanced) เพื่อความเป็นหนึ่งในอาเซียนและการปฏิบัติภารกิจกองทัพอากาศในอนาคต” โดยกลุ่ม Pegasus ซึ่งเป็นการประกวดกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องบรรยาย กองบัญชาการกองทัพอากาศ

กองกำลังทหารอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จัดกิจกรรมพบปะหน่วยงานด้านความมั่นคงในจังหวัดปัตตานี



นาวาอากาศเอก พานิช โพธิ์นอก ผู้บังคับการกองกำลังทหารอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ให้การต้อนรับ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ และนายไกรสร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าซึ่งกองกำลังทหารอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าวในนามของหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน รวมทั้งปรึกษาหารือประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน มีส่วนราชการทุกภาคส่วน ในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองกำลังทหารอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จังหวัดปัตตานี

## ประชุมวางแผน และมอบนโยบายการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในบริเวณพื้นที่กองทัพอากาศ



นาวาอากาศเอก จเร แสงธราทิพย์ เสนาธิการสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง/ประธานคณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานประชุมวางแผน และมอบนโยบายการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในบริเวณพื้นที่กองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ตามโครงการนิรภัยภาคพื้น ที่ได้รับอนุมัติจาก พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เสนาธิการทหารอากาศ ประธานคณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ ในโอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกให้กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินการตั้งจุดตรวจ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

### กองบิน ๗ ฝึกซ้อมกองทหารเกียรติยศ



นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ตรวจสอบและให้กำลังใจการฝึกซ้อมของกองทหารเกียรติยศ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ เพื่อรอรับการตรวจสอบและประเมินผลการแสดงทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเรีงระบำ" และการแข่งขันกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

### โครงการ กองบิน ๔๑ “รวมใจ ลดไซส์ ไร้พุง”



นาวาอากาศเอก นรุช กำเนิดนิกตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานการจัดโครงการกองบิน ๔๑ “รวมใจ ลดไซส์ ไร้พุง” เพื่อปรับพฤติกรรมกรรมการบริโภค และพฤติกรรมกรรมการออกกำลังกายในการควบคุมภาวะน้ำหนักเกินที่ถูกต้อง โดยเน้นที่การปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวกองบิน ๔๑ ได้ศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ร่วมโครงการ จำนวนกว่า ๑๒๐ คน (เป็นผู้ที่มีรอบเอวและดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน) เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับกำลังพล กองบิน ๔



นาวาอากาศเอก วรพล ดิษฐ์แก้ว รองผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับกำลังพลกองบิน ๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนด้านการสื่อสารโดยเฉพาะทักษะการฟังและการพูดเพื่อให้มีความมั่นใจในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

กองบิน ๕ ร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ



นาวาอากาศเอก ประพันธ์ คงเปลี่ยน เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๕ นำทหารกองประจำการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ในพื้นที่ตำบลอ่าวน้อยโดยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่พันธุ์และขยายปริมาณอย่างรวดเร็วของผักตบชวาและวัชพืช เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ พื้นที่คลองหมู่ที่ ๓, ๔, และ ๑๕ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวบริการ

- กำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศโท วิรุฬห์ สุนทรภักย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน